

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๒

เรียนโลกเรียนธรรมจบที่หัวใจ

การบุญการกุศลนี้สร้างลงไปๆ เข้าในหัวใจหมดนะ สร้างบาปก็ตามสร้างบุญก็ตาม ทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ไม่ได้ติดใจเลยนะ เงินทองข้าวของกองเท่าภูเขาก็ไม่ติด ส่วนที่จะติดมีบาปกับบุญเท่านั้นจะติดหัวใจไป จำให้ติดนะบาปกับบุญเวลาติดหัวใจ ประจักษ์นะ กล่าวหาญชาญชัย บาปนี่กลัว พอพูดถึงเรื่องความตายนี้ไม่อยากพูดเลย จิตใจเหี่ยวห่อ พอพูดถึงบุญถึงกุศลหรือเรื่องการภาวนามันพิตของมันเต็มที่อยู่แล้วกล่าวหาญชาญชัย เป็นอย่างนั้นละ

อ้าว พูดให้ฟังชัดๆ เสียมันจวนจะตายแล้ว พูดถึงเรื่องความตาย ตอนนั้นถ่าย ๒๕ หน อาเจียน ๒ หน ฟุ้งติดฝาผนัง ขนาดนั้นละคนกำลังจะตายแล้วถ่าย ๒๕ หนหมดกำลังนะ บทเวลายันอาเจียนรุนแรงมากฟุ้งติดฝาผนัง รุนแรง ม่อย..จะไปนะ จิตใจมันม่อยเข้ามา หดเข้ามา เข้ามาถึงจุดก็ทุกขเวทนามากมายกายกองนั้นดับหมดเลยนะ จิตเราเวลาจะตายถ้ามีสติอยู่แล้วจะดับหมดทุกอย่าง แต่ขณะจะไปจริง ๆ จะไม่มีทุกขเวทนา ไม่มีอะไร เป็นปรกติทุกอย่างเลย มันบอกจะไปเดี๋ยวนี้เชียวหรือ เอา ๆ ไปก็ไป ไม่มีคำว่ากลัวนะ กลัวทุกอย่างเลย เป็นอย่างนั้นละ

สักเดี๋ยวพอว่าอย่างนั้นสติจับบีบเข้าไปอีกทีหนึ่ง ที่ว่ามันจะตายอะไรจะตาย ดูมัน มีอะไรจะตายอยู่ในร่างกายอันนี้ ดินน้ำลมไฟมีมาตั้งแต่กับไหนดั้งกับไหนดั้งมันตายที่ไหนดั้ง ถ้าว่าจิตตัวไม่เคยดับสูญก็คือจิต อะไรตายมันไล่เข้าไปในขณะนั้นแล้วเบิกกว้าง ออกๆ เลยไม่ตาย เป็นอย่างนั้นนะ ไม่ได้กลัวนะกลัวตาย เอา อะไรจะตายดูมันให้เห็นหมด ดินน้ำลมไฟมีมาตั้งแต่กับตั้งกับตั้งแล้วมาเป็นร่างกายนี้มันตายที่ไหนดั้ง ถ้าว่าจิตจะตาย จิตนี้หนักท้องเทียวมันตายที่ไหนดั้ง ไม่มีอะไรตาย แล้วกลัวหาอะไรกลัวตาย แต่เราก็ไม่กลัว หากว่าอย่างนั้นเฉยๆ โลกมันกลัวตาย กลัวมันหาอะไรกลัวตาย แล้วเวีกออก หายเงียบเลย

ปัจจุบันนี้นั้น มันจะไปเดี๋ยวนั้นแล้วหายเดี๋ยวนั้นเลย นี่ละจิตที่ได้ฝึกฝนอบรมเต็มที่แล้วเป็นอย่างนั้น ไม่ได้กลัวได้กล้าอะไรทั้งนั้น เพราะจิตนี้ไม่เคยตาย พอออกจากนี้ถ้าจิตบริสุทธิ์แล้วเป็นธรรมชาติเลย ไม่มีอย่างอื่นอย่างใด จิตนี้เป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เต็มที่แล้วเรียกว่าจิตบริสุทธิ์ ที่นี้พอออกจากร่างนั้นแล้วก็ไปเป็นธรรมชาติ ธรรมชาติไม่มีความหมายอะไรที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องได้เลย นั่นเรียกว่าจิตเป็นธรรมชาติ จิตพระอรหันต์ท่านเป็นธรรมชาติอย่างนั้นละ จิตพระพุทธเจ้า-จิตพระอรหันต์จิตเป็นธรรมชาติคือท่านผู้สิ้นกิเลสแล้ว นอกจากนั้นยังตลอดเวลา

พากันจดจำสร้างความคิดให้ดี อบรมจิตให้ดี ไม่อย่างนั้นจะตายทิ้งเปล่า ๆ ไม่ได้ประโยชน์อะไร นี่พูดอย่างกล่าวหาญชาญชัย ได้ฝึกมาหมดแล้ว เรียนโลกก็เรียนจบ เรียนธรรมจบจบที่หัวใจ มาลงที่หัวใจแล้วหายสงสัยทุกอย่าง จะไปก็ไป จะอยู่ก็อยู่ ไม่มีอะไรที่จะกลัวเป็นกลัวตายเลย นี่ละเวลามันถึงขั้นเต็มตัวของมันแล้วจิตก็พอ จิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันภายในหัวใจ ไม่มีกลัวอะไร ไม่มีกลัวกับอะไร หายเงิบเลย เป็นอย่างนั้นละจิตถ้าฝึกให้ดี ๆ แล้วยะ

นี่ก็ฝึกมาเสียจนพอ ฝึกจิตตั้งแต่วันออกปฏิบัติกรรมฐาน เวลาเรียนหนังสือก็เรียน เวลาเรียนจบแล้วก็บึ่งเข้าหาหลวงปู่มัน ท่านก็เบรียง ๆ ฟังอย่างถึงใจ ตั้งแต่นั้นมาก็พึดกับกิเลสเลย สุดท้ายกิเลสมันวนเสื่อตมเลย หมด ไม่มีอะไรเหลือ กิเลสมันวนเสื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๙๓ เราไม่ได้สัมนะ ฟาดินถล่ม กิเลสมันวนเสื่อคือกิเลสกับจิตมันขาดสะบั้นจากกันไม่มีเงื่อนต่อ ชัดเจนมาก นี่ละฝึกให้มันเห็นอย่างนั้นซิ เมื่อฝึกให้เห็นอย่างนั้นแล้วไม่กลัวกับอะไร ไม่กลัวกับอะไร ไปเมื่อไรไปได้ อยู่อยู่ได้ ให้ท่านทั้งหลายจำเอานะ

สอนหมู่เพื่อนสอนญาติโยมทั้งหลาย เราไม่ได้ลูบลมมเงินนั้นเงินนี้มาสอน สอนถอดออกจากหัวใจเลยมาสอนทุกอย่าง กล่าวหาญมากทีเดียว ถ้าพูดถึงเรื่องอรรถเรื่องธรรมเรียนจบ ในชาตินี้จบ เรียกว่าเกิดชาติเดียวเท่านั้นจะไม่มาเกิดอีกแล้วเรา มันจบหมดแล้ว เรียนธรรมก็จบ เรียนโลกก็จบ มาจบที่จิต ลงที่จิตแล้วไม่มีเงื่อนต่อกัน ขาดจากกันระหว่างสมมุติกับวิมุตติขาดสะบั้นจากกันเป็นคนละฝั่งเลย ให้มันจบอย่างนั้นซิ เห็นประจักษ์ในใจแล้ว ความเป็นความตายมันอยู่ที่ไหนไม่มี ความบริสุทธิ์ใครไปทำลายได้ไม่มี นั่น ลงถึงจุดนั้นแล้วสบายหายห่วง ให้พากันจำเอานะ อย่าชี้เกี้ยวชี้คร้านเต็มหัวใจ เวลาจะฝึกฝนอบรมจิตใจชี้เกี้ยวชี้คร้าน ครั้นเวลาจะเป็นบ้ากับโลกเขาไม่มีวันอิมพอ นำโมโหะพูดแล้ว

นี้ได้ฝึกหมดแล้ว การเทศนาว่าการสั่งสอนประชาชนนี้สอนด้วยความหายสงสัยทุกอย่าง เราหายสงสัยหมดแล้วโลกธาตุนี้จะไม่กลับมาเกิดอีก ชัดเจนขนาดนั้นละในหัวใจ มันเกิดมันตายมาก็กับที่กัลป์ตายกองกัน ใจดวงนี้มันไม่ตาย กิเลสเชื้อพาให้เกิดให้ตายและกองทุกข์ก็อยู่ในนั้น ที่นี้พอกิเลสสิ้นแล้วเรื่องกองทุกข์ก็หมด ทุกข์ก็หมด ทุกอย่างหมดไปตาม ๆ กันเลย พากันจำเอานะ เอาละพูดเท่านั้น

(ทองคำวันนี้ได้ ๑๐ บาท ๑ สตางค์) ได้ทุกวัน ๆ ทองคำเราเข้าคลังหลวงหมดทองคำได้ ๑๑,๘๘๗ กิโลทองคำ พาพี่น้องทั้งหลายหาทองคำเข้าคลังหลวงได้ ๑๑,๘๘๗ กิโล ดอลลาร์ได้ ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลลาร์ มีแต่หามาทั้งนั้นละ เราไม่เอา หาๆ เพื่อโลก เราไม่เอาอะไร พูดให้มันชัดเจน เราพอทุกอย่างไม่เอาอะไรเลย ดินอยู่เหมือน

สัตว์จะตาย ดิ้น ๆ เพื่อโลกนะ เรามีความสงสัยต่างหาก เราไม่เอาอะไร เราพอทุกอย่าง
ไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้น ในหัวใจเราเจ็บเลยตลอด ตั้งแต่กิเลสขาดสะบั้นลงไปจากหัวใจแล้วหัวใจ
เจ็บตลอดเลย ไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้น ให้จำเอา กิเลสตัวมันยุแหย่ก่อกวนมากที่สุด พอตัวนี้ตาย
ไปแล้วไม่มี เลิกกันได้นะ

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน *FM 103.25 MHz*

พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ